



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๗๑

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรุณฯ สวยศำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒๘ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กทพ. ชี้แจง

- ❖ แก้ไขปัญหาคัดแยกอาหารสัตว์ส่งกลืนหมิ่นรบกวน
- ❖ ตัดแต่งย้ายต้นไม้ในบ้านเรือนประชาชนที่โคนล้มจากพายุฝน
- ❖ ประชาสัมพันธ์หลัก ๕ ป ๑ ข - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน
- ❖ ขอความร่วมมือหยุดเผาในที่โล่ง - เข้มงวดตรวจจับรถยนต์ควันดำทุกประเภท ลดฝุ่นละออง

## ❖ แก้ไขปัญหาคัดแยกอาหารสัตว์ส่งกลืนหมิ่นรบกวน

นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวกรณีมีผู้ร้องเรียนบริเวณปากซอยกาญจนาภิเษก ๑๑ คัดแยกอาหารสัตว์ ส่งกลืนหมิ่นรบกวนว่า สำนักงานเขตคันนายาวได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้ง พร้อมทั้งแจ้งขอความร่วมมือผู้ที่ประกอบกิจการคัดแยกอาหารสัตว์ให้เร่งเคลื่อนย้ายอาหารสัตว์และห้ามมิให้ดำเนินการคัดแยกบริเวณดังกล่าว รวมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่กวาดซันพื้นที่บริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

\*\*\*\*\*

## ❖ ตัดแต่งย้ายต้นไม้ในบ้านเรือนประชาชนที่โคนล้มจากพายุฝน

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวกรณีได้รับแจ้งเหตุต้นไม้โคนล้มบริเวณบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านประภาวรรณโฮม แยก ๒๐ ถนนบึงขวาง เขตมีนบุรีว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบต้นไม้ในบ้านเรือนประชาชนล้มออกมานอกรั้ว เนื่องจากมีพายุฝนตกหนักในพื้นที่ ซึ่งบ้านพักอาศัยไม่ได้รับความเสียหายและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือตัดแต่งย้ายต้นไม้ที่กีดขวางทางสัญจรและที่พาดเกี่ยวสายไฟทันทีที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

\*\*\*\*\*

❖ ประชาสัมพันธ์ ...

❖ ประชาสัมพันธ์หลัก ๕ ป ๑ ข - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กทม. เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่บริเวณถนนพุทธบูชา ๒๕ และถนนพุทธบูชา ๙ (คลองหน้าหมู่บ้านทานวอเวนิว) เพื่อปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตามรายงานเรื่องร้องเรียนศูนย์ กทม.๑๕๕๕ สำนักงานเขตจอมทองได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมโรคฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ออกปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคที่เกิดจากยุงในพื้นที่ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แจกเอกสารแผ่นพับความรู้ และเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยใช้หลัก ๕ ป ๑ ข ได้แก่ ปิด - เปลี่ยน - ปล่อย - ปรับปรุง - ปฏิบัติสม่ำเสมอ และขจัดขี้ยุงลายที่ขอบภาชนะ ขณะเดียวกันได้แจกทรายจีพีโอ-๑ (ทรายอะเบท) กำจัดลูกน้ำยุงลาย และโลชั่นตะไคร้หอมทากันยุงให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังได้สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะน้ำขัง ใส่ทรายจีพีโอ-๑ (ทรายอะเบท) ในครัวเรือน รวมทั้งพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ในพื้นที่และระยะใกล้เคียง ๑๐๐ เมตร

\*\*\*\*\*

❖ ขอความร่วมมือหยุดเผาในที่โล่ง - เข้มงวดตรวจจับรถยนต์ควันดำทุกประเภท ลดฝุ่นละออง

นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กทม. กล่าวกรณีกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.พ.นี้ ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ จะมีการสะสมฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือประชาชนลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นว่า สำนักงานเขตทวีวัฒนาได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ได้แก่ การจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่สำรวจและขอความร่วมมือประชาชนหยุดการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตร พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะเดียวกันได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้เกิดความคล่องตัว เพิ่มความความถี่การตรวจสอบและควบคุมสถานประกอบการในพื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด กำกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เฝ้าปนกิจศพให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ล้างและดูดฝุ่นถนนและล้างใบไม้ เพื่อดักจับฝุ่นละอองเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจสอบจับรถยนต์ควันดำทุกประเภท จัดตั้งจุดตรวจรถบรรทุกไม่ปกคลุมผ้าใบ อีกทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ตลอดจนสร้างความเข้าใจแนวทางการดูแลสุขภาพและมาตรการแก้ไขปัญหาการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ ตามที่ทางราชการกำหนด

\*\*\*\*\*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร